

1. Tên nhiệm vụ: Hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

3. Họ và tên chủ nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm vụ: TS. Phạm Văn Thanh

Đồng chủ nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thọ Hải

Cá nhân tham gia: **TS. Lê Minh Công, TS. Nguyễn Minh Thức, ThS. Nguyễn Thành Công, TS. Trần Minh Hùng, ThS. Huỳnh Lệ Giang, CN. Nguyễn Cao Cường, TS. Dương Minh Hiếu, CN. Nguyễn Công Bình.**

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Trên cơ sở làm rõ lý luận và thực trạng về vấn đề nghiên cứu, đề tài đề xuất hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên VPPL trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay.

5. Kết quả thực hiện:

1. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa người chưa thành niên VPPL trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay là vấn đề có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời là hoạt động mang tính nhân văn, nhân đạo cao cả vì tương lai tốt đẹp của con người, không để người dân bị xử lý trước pháp luật, không bị tước quyền công dân. Từ lâu việc nghiên cứu người chưa thành niên VPPL và tổ chức các hoạt động phòng ngừa người chưa thành niên VPPL luôn là mối quan tâm lớn của hầu hết các quốc gia trên thế giới và ở nước ta.

2. Phòng ngừa người chưa thành niên VPPL trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là hoạt động có mục đích, có tổ chức của các chủ thể gồm: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; Công an Tỉnh, Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể quần chúng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, đội ngũ các thầy cô giáo trong nhà trường, bố mẹ, anh em trong gia đình... Thông qua tổ chức tốt các hoạt động: tuyên truyền, giáo dục; xây dựng địa bàn; hoạt động tư pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người chưa thành niên. Qua đó, hình thành ở người chưa thành niên những phẩm chất tâm lý tích cực, ngăn chặn sự hình thành, loại bỏ, hạn chế những phẩm chất tâm lý tiêu cực, những thói quen hành vi không phù hợp với chuẩn mực xã hội, giải tỏa khuynh hướng gây hấn, xâm kích

như ngại học tập, lười lao động thích lêu lổng chơi bời, đua đòi, tự do vô kỷ luật, thích rượu chè cờ bạc, gây gổ...

3. Các hoạt động phòng ngừa người chưa thành niên VPPL trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay đã được thực hiện ở cả ba môi trường chính là gia đình, nhà trường và địa phương với các mức độ hoạt động phòng ngừa khác nhau. Tại địa phương hoạt động phòng ngừa chủ yếu là các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động xã hội và nhắc nhở với tần xuất không thường xuyên. Tại nhà trường hoạt động phòng ngừa khá đa dạng ở mức độ thường xuyên với các hoạt động giáo dục hành vi lối sống, giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tổ chức các hoạt động GDPL và các hoạt động đào tạo kỹ năng sống. Phòng ngừa tại gia đình chủ yếu là GDPL và giáo dục đạo đức, lối sống với mức độ thực hiện thường xuyên. Tuy vậy, các hoạt động phòng ngừa tại địa phương, nhà trường, gia đình hiện nay chỉ có ảnh hưởng/ tác động đến với nhóm HS có vi phạm pháp luật dân sự mà thôi. Nhóm HS có hành vi VPPL hình sự không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phòng ngừa.

4. Để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa người chưa thành niên VPPL trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay, đề tài đã đề xuất hệ thống gồm 5 giải pháp: 1) Nghiên cứu áp dụng các mô hình phù hợp, thực hiện phòng ngừa VPPL chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng người chưa thành niên trên địa bàn. 2) Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị, đoàn thể, và các lực lượng xã hội trên địa bàn tham gia có hiệu quả vào công tác phòng ngừa. 3) Nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình trong chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý giáo dục phát triển nhân cách tốt đẹp cho người chưa thành niên. 4) Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho HS trong nhà trường. 5) Xây dựng địa bàn dân cư an toàn lành mạnh và làm tốt công tác quản lý giáo dục người chưa thành niên VPPL trong và sau quá trình thi hành quyết định của tòa án.

Các giải pháp có vị trí, vai trò riêng, nhưng hợp thành một chỉnh thể thống nhất. Vì thế, trong tổ chức thực hiện phải tiến hành đồng bộ, tránh đề cao, tuyệt đối hóa

bất cứ giải pháp nào. Mặt khác, các giải pháp rút ra mới chỉ là kết quả nghiên cứu bước đầu, thực tiễn luôn vận động, phát triển, vì thế trong quá trình thực hiện, một mặt phải căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn để vận dụng phù hợp, mặt khác cần không ngừng bổ sung, hoàn thiện các giải pháp đó, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa người chưa thành niên VPPL đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn Tỉnh hiện nay

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu tháng 5/2016 và kết thúc 11/2018

7. Kinh phí thực hiện: 431.110.000 đồng